
 

Skólaráðsfundur 23/3 2009 

 

Mættir: Jónína, Kolbrún, Elín Rós, Helena, Jana og Hulda. 

 

1. mál: skóladagatal, farið yfir skerta daga, spurning hvenær 

(kl) best sé að hafa námsefniskynningu fyrir foreldra.  

 

2. Hitamál hjá foreldrum að nemendur fái sína skóladaga, 

ekki missa úr þótt það séu forföll kennara. 

 

3. Jónína leggur til að eitt viðtal v. Námsmats sé 

nemendastýrt. Kom sú hugmynd að bæta einum 

námsmatsdag við í lok vorannar. Tillaga ca 28. maí. 

 

4. könnunarpróf í 4. 7. og 10. bekk verða 14. til 18. 

september. 

 

5. Reyna að samræma vetrafrí við Fjölbrautarskóla 

Suðurnesja. 

 

6. Ath hvort það séu sameiginlegir starfsdagur hjá Holti og 

Akri. 

 

7. Kirkjuferðir í desember.  

 

8. Reykir í ár: Jónína er búinn að fá einn starfsmann til að 

fara að Reykjum með nemendum 7. bekkjar.  Farið 

verður 20. apríl í 5 daga. Ekkert annað í stöðunni nema 

að leggja ferðina niður á næsta ári.  Reynt er að fá 

foreldra til að taka þetta að sér. Þetta verður skoðað betur 

fyrir næsta ár. 

 

 



 

 

 

9. Ég og þú, þú og ég gengur mjög vel.  Hvað er hægt að 

gera  næsta vetur? Senda inn umsókn í manngildissjóð og 

fá fjármagn. Reyna að hafa þetta eins kostnaðarlítið og 

hægt er. 

 

10. Láta foreldra taka þátt til að taka til í kópunni og gera 

hana kennsluvæna. 
 

 


